

## รื้อเกณฑ์ขึ้นบัญชี บรรจุ"แม่พิมพ์" เรียกข้ามพื้นที่ได้

■ นำเสนอเมื่อ 6 ก.ค. 2559

รื้อหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อครูผู้ช่วยบรรจุให้ข้ามบัญชีได้ โดยให้ กศจ.เป็นผู้เรียงลำดับผู้ถูกเรียกเอง ไม่ยึดติดคะแนนสอบขอเขียนหรือสัมภาษณ์

พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันข้าราชการครูได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว3 ลงวันที่ 27 พ.ค. 2559 เนื่องจากการดำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ที่ผ่านมาพบปัญหาหลายประการ เช่น กศจ.บางแห่งมีผู้ยื่นความประสงค์มาขึ้นบัญชีของ กศจ.เพียงคนเดียว หรือมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกเพียงบัญชีเดียว หากประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีโดยสอบข้อเขียนแบบปรนัยและสัมภาษณ์ อาจทำให้ต้องสูญเสียงบประมาณและเพิ่มภาระงานให้ กศจ.

รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในการประชุมสมมนาการบริหารงานบุคคลของ กศจ. 4 ภูมิภาค มีข้อเสนอให้ กศจ.เป็นผู้กำหนดวิธีการประเมินเพื่อจัดเรียงลำดับที่เอง โดยไม่ต้องยึดการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและการสัมภาษณ์เท่านั้น หาก กศจ.ใดมีบัญชีผู้สอบแข่งขันเหลืออยู่เพียงบัญชีเดียว ให้นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันมาประกาศเป็นบัญชีของ กศจ.ได้เลย โดยไม่ต้องประเมินเพื่อจัดเรียงลำดับที่ใหม่ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบแก้ไขหลักเกณฑ์ ว3/2559 โดยให้ยกเลิกกำหนดวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและการสอบสัมภาษณ์ มาเป็น ให้ดำเนินการประเมินตามวิธีการที่ กศจ.กำหนดได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค

พล.อ.ดาวพงษ์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. เพื่อใช้สอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ที่จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ โดยให้กระจายอำนาจให้ กศจ. ในฐานะผู้ดำเนินการสอบแข่งขันบริหารจัดการในเรื่องการออกข้อสอบตามหลักสูตรที่กำหนดท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการตาม ว14/2558 นี้ ทั้งนี้อาจมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการสอบแข่งขันได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ.จะโอนงบประมาณในการสอบแข่งขันไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ซึ่งทำหน้าที่เป็นศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการสอบแข่งขันและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัด ทั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากำลังครูเพียงพอต่อความต้องการ และทันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559.

ที่มา ไทยโพสต์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

<http://www.thaipost.net/?q=รื้อเกณฑ์ขึ้นบัญชี-บรรจุแม่พิมพ์-เรียกข้ามพื้นที่ได้>